



Joy Stellar, J.P 184680
Migration Agent
Registration No. 0103611

หากมีคำถามเรื่องวีซ่า
STELLAR มีคำตอบ
EMAIL: visa@stellaraustralia.com

เมื่อเอ่ยถึงสถานที่นี้หลาย ๆ ท่านคงทราบดีว่าเป็นวิลล่าที่นรกที่สุดใน Sydney วิลล่าแห่งนี้มีชื่อเสียงมาก เพราะเป็นแหล่งรวมผีนานาชาติที่ถูกจับไว้โดยอิมมิเกรชัน เพื่อรอวันถูกส่งกลับประเทศของตน ใช้แล้วคะ วิลล่าแห่งนี้คือ Villawood Detention Centre คะ ไม่ใช่โรงแรม 5 ดาวที่โหดหอรกคะ แต่ตั้งชื่อหูฟังดูเหมือน วิลล่าที่แวดล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม ตรงกันข้ามกับความจริงที่สถานกักกันแห่งนี้ อยู่ไกลลิบ ร้อนเปรี้ยว แห้งแล้งเหมือนอยู่กลางทะเลทรายแถมแวดล้อมไปด้วยประตูเหล็ก ลูกกรง และรั้วลวดหนามส่วนต้นไม้ประดับสถานที่ก็แสนจะเข้ากับบรรยากาศใช้ต้นกระบองเพชรอีกต่างหาก ผู้เขียนเคยเข้าไปเยี่ยมลูกค้าคนไทยที่โดนจับแล้วติดต่อมาให้ทางเราทำเรื่องให้ออกมาเพื่อรอเรื่องข้างนอกคะ

เมื่อก่อนเราจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อย ๆ ว่า ทา อิมส่งพนักงานหน่วยไล่ล่าลงพื้นที่ตรวจค้นตามร้านอาหารอยู่บ่อย ๆ บางทีก็จับได้ยกครัวไปเลยก็มี ตามสถิติช่วงพีคซีซั่นของการจับผิดตามร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงใกล้ ๆ เดือนธันวาคม ก่อนคริสต์มาสของแต่ละปี แต่ก็ไม่แน่นอนไป เพราะการตรวจจับนั้นทำได้ตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และภาวะแลที่ไ้มาได้มา ส่วนใหญ่แล้วอิมจะไม่ออกจับใครโดยไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด ส่วนข้อมูลนั้น ๆ ก็จะมาจกหลายแหล่งข่าว เช่นจากโรงเรียน จากหน่วยงานรัฐ อื่น ๆ เช่น Tax office ตำรวจ และ Centrelink เป็นต้น แต่ที่เราได้ยินกันอยู่บ่อย ๆ ก็คือ การแจ้งจับกันเองในหมู่คนกันเองนั่นแหละ เช่น อติดีเพื่อนที่กลายเป็นศัตรู หรืออติดีคนเคยรักกัน ที่กลายเป็นน้ำผึ้งขม และกรณีคลาสสิกคือรัก 3 เล้า ที่ความรักจัดสรรไม่ลงตัว ก็เลยต้องขอยืมมืออิมมิเกรชันช่วยกำจัดศัตรูหัวใจให้หน่อย ก็มิให้เห็นกันอยู่บ่อย ๆ คะที่หยิบยกเอาเรื่องนี้มาเขียนก็เพราะได้แรงบันดาลใจจากน้องนักเรียนไทยคนหนึ่งที่มีปัญหาตามมาทางโทรศัพท์น้องแมน (นามสมมุติ) โทรมาขอคำปรึกษาล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากเพิ่งจะได้รับจดหมายจากอิมมิเกรชัน เรียกไปสัมภาษณ์เมื่อหลายเดือนก่อน แต่ไม่ได้ไปเพราะเพิ่งจะได้รับจดหมายเนื่องจากย้ายบ้านแล้วไม่ได้แจ้งย้ายที่อยู่กับทางโรงเรียน โรงเรียนก็ส่งจดหมายมาหลายฉบับแต่น้องแมนก็ไม่เคยได้รับ เพราะกว่าที่เพื่อนที่ย้ายเข้าไปอยู่แทนจะรวบรวม

จดหมายเป็นปีมาให้ทีเดียวเวลาก็ล่วงเลยไปหลายเดือนแล้วจดหมายเรียกพบจากอิมเรื่องการขาดเรียนบ่อย ๆ ที่ ร.ร.รายงานเข้าไป ก็เลยเวลาที่กำหนดมาแล้วหากเกิน 28 วัน แล้วไม่ไปรายงานตัว ทางอิมก็จะยกเลิกวีซ่านักเรียนโดยอัตโนมัติ เรียกว่า Automatic

Cancellation จะอ้างว่าไม่ได้รับจดหมายเพราะย้ายบ้านก็ผิดอีกเพราะถือว่าไม่ทำตามเงื่อนไขวีซ่า 8533 ต้องแจ้งที่อยู่ใหม่กับทางโรงเรียนภายใน 7 วัน ผิด 2 เด่งเลยทีนี้ น้องแมนบอกว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่ทำงานร้านอาหารตามปกติ แต่เกรงว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะเจอแจ๊คพอทหากอิมมาตามจับ ผมจึงอยากจะทำคำแนะนาล่วงหน้า และอยากทราบว่ถ้าในกรณีที่ผมถูกจับขณะปฏิบัติหน้าที่ล้างจานอยู่ในครัว ผมควรจะทำตัวอย่างไรดีครับหากว่าวีซ่าไม่ทันจริง

ก่อนอื่นต้องขอชมเชยว่า น้องแมนเป็นคนรอบคอบดีมากที่คิดเตรียมตัวโดนจับไว้ล่วงหน้า ตามรูปการณแล้วน้องแมนขณะนี้เป็นผู้ไม่มีวีซ่า เพราะถูกยกเลิกไปแล้วโดยอัตโนมัติ ชื่อของน้องแมนจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลของหน่วยไล่ล่า หรือภาษาทางการเรียกว่า Compliance Section และหน้าที่ของอิมแผนกนี้คือ เป็น Ghost Buster หรือ บริษัทกำจัดผีคะ Compliance Section ไม่ใช่ตำรวจ แต่ก็มีอำนาจที่จะจับคนเข้าที่คุมขังได้ จับได้เฉพาะคนที่ไม่มีวีซ่า แต่ในบางกรณี ก็จับคนมีวีซ่ามาสอบสวนและยกเลิกวีซ่าได้เช่นกัน หากพบว่าทำผิดกฎ วีซ่าที่ถืออยู่ Compliance Section สามารถเข้าตรวจค้นตามบ้าน ร้านอาหาร สำนักงาน หรือตามฟาร์มเก็บผลไม้ ที่มีรายงานว่ามีผู้ใดที่ขู่ข่มขู่เป็นต้น อย่างไรก็ตามหน้าที่ของอิม ก็ต้องทำตามกฎหมายเช่นกัน ถึงแม้ว่าจะขอเคาะตรวจค้นตามบ้านหรือร้านอาหารได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็ตาม หากไปตรวจค้นแล้วไม่เจอคนที่ตั้งใจจะมาจับก็ต้องรีบกลับไปทันที ซินชักช้ารำไร ไม่ยอมไปเสียที ทางเจ้าของสถานที่ก็มีสิทธิ์ แจ้งกลับในข้อหาบุกรุกได้เหมือนกัน

ในกรณีของน้องแมน หากมีอิมมาเยี่ยมในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในครัวก่อนอื่น ทางเจ้าของร้านหรือพนักงานหน้าร้านก็ไม่ควรอนุญาตให้อิมเข้าไปในครัวทันที ที่ถูกต้องแล้ว จะต้องขอดูหมายค้น หรือ Search Warrant และ ID Card จากอิมก่อน ว่าทุกคนเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงหรือไม่ หากไม่มีหมายค้นมา ก็ไม่ต้องอนุญาตให้เข้าไปในครัว ขึ้นตอนต่อไป หากน้องแมนวิ่งไม่ทันจริงๆ ก็ยื่นเท่ ๆ ให้มันจับไปเหอะ เมื่อถูกพาขึ้นรถแวนไป Check in เข้าที่วิลล่าลุดแล้ว ทางแผนต้อนรับของทางวิลล่าก็จะเรียกน้องมาสอบสวน และบอกถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งสิทธิต่างๆ ของผู้ถูกจับ เช่นเราสามารถติดต่อทนาย Migration Agent สถานกงสุล เพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้

“วิลล่าผีสิง”

มาเยี่ยมได้ ในขณะที่สอบสวนอาจมีการค้นตัวหาอาวุธ แต่พึงจำไว้ว่า เจ้าพนักงานผู้ตรวจค้นร่างกายจะต้องเป็นเพศเดียวกันกับผู้ถูกจับ หากผู้ถูกจับเป็นผู้หญิง ผู้ตรวจค้นต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น หากเป็นชายก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้ชายเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ว่าหากผู้ถูกจับเป็นกระเทยจะใช้เจ้าหน้าที่เพศหญิงหรือเพศชายจะเป็นผู้ตรวจค้นกันแน่ต้องสอบสวนกันให้ละเอียดอีกขั้นว่า หล่อนผ่าแล้วหรือยัง ยะเนียะ

ในกรณีของน้องแมนที่ถูกยกเลิกวีซ่าแบบอัตโนมัติ เมื่อถูกจับเข้าวิลล่าน้องแมนจะต้องยื่นความจำนง ขอทำเรื่อง Revocation และขอติดต่อทนายหรือ Agent โดยด่วน (ต้องเป็น Migration Agent นะคะ ไม่ใช่เอเย่นท์นักเรียนทั่วไป) ที่บอกว่าต้องทำโดยด่วน เพราะน้องแมนต้องทำภายใน 2 วัน ถ้ายังอยากจะทำโลกภายนอก หากภายใน 2 วันทำเรื่องไม่ทัน ก็ให้ตัวแทนของน้องเขียนไปขอมติต่อเวลาเพิ่ม แต่ได้แค่อีก 5 วันเท่านั้น หากไม่ทันก็หมดสิทธิ์ยื่นขอ Revocation ส่วนผีท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นนักเรียน แต่บังเอิญถูกเชิญไปอยู่วิลล่าโดยกระทันหัน ก็เช่นเดียวกัน หากจะขอยื่นวีซ่าใดๆ ก็ต้องรีบทำภายใน 2 วันแรกที่ถูกรวบ (เมื่อเจ้าหน้าที่ทิมได้แจ้งสิทธิในการขอวีซ่าแล้ว) แต่จะเป็นวีซ่าประเภทไหนก็คงจะต้องแล้วแต่สถานภาพของแต่ละบุคคลคะ

หากไม่มีโอกาสจะทำวีซ่าอื่นใด ก็น่าจะขอ Bridging Visa E ออกมาเก็บของแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเถอะคะ เพราะอย่าเข้าใจว่าจะได้พักที่วิลล่าฟรี ๆ นะคะ คิดราคาห้องพักเป็นรายวันคะ วันละประมาณ \$125 รวมอาหาร 3 มื้อ ตอน Check out จะมีบิลรวมออกมาให้ดู หากไม่จ่ายทางอิมก็จะขึ้นชื่อไว้ว่าเป็นผู้ติดหนี้ของรัฐบาล จะทำให้ไม่สามารถขอวีซ่ากลับเข้ามาในประเทศนี้ได้อีกในอนาคต

อ้อ! ก่อนจบเรื่องวิลล่าผีสิง ก็ขอฝากข่าวถึงบรรดาผิอาวูไสรุ่นแรก ๆ ที่เข้ามาตั้งแต่เดือนเมษายน 1979 ที่ตอนแรกมาแบบเป็นคนปกติด้วยวีซ่าอะไรก็ตาม แล้วอยู่เกินวีซ่ากลายเป็นผีก่อนวันที่ 2 เมษายน 1984 ไม่เคยถูกจับไม่เคยเดินทางออกไปไหนจนถึงวันที่ 1 กันยายน 1994 ซึ่งทางการถือว่าเป็นวันล้างป่าช้า ปลอยผีรุ่น 1 ให้กลายเป็นคน ออกวีซ่าฟิวรี่ให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องยื่นขอ เพราะคงไม่มีผีผืนไหนกล้ามาขอแน่ ๆ วีซ่าประเภทนี้เรียกว่า Absorbed Person Visa แปลตรงตัวเลยคะ แปลว่า “วีซ่าซึบซึบ” คืออยู่นานจนซึบซึบความเป็นออสซี่เข้าไปเต็มตัวแล้ว ก็ให้อยู่เป็น P.R ไปซะเลย หมัดเรื่องหมตราว ผีท่านใดเข้าข่ายคุณสมบัติครบถ้วนตามนี้ ก็ติดต่อกับทนายของท่านให้ Confirm กับอิม วีซ่าชนิดนี้บอกทนายให้ Check กฎหมาย Section 34, PAM 3: Act based Visas — Absorbed Person Visas คะ ขอให้โชคดี นะคะ สาธุ

พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย Stellar